
sþ. 604. Fyrirspurn [300. mál]
til sjávarútvegsráðherra um sölu veiðileyfa.

Frá Óla Þ. Guðbjartssyni.

1. Hverjir hafa selt veiðileyfi (aflamark) og hverjir keypt frá því að slík sala hófst hér á
landi?

2. Hvernig skiptast þessi viðskipti eftir árum?
3. Hvernig er skiptingin eftir landsvæðum eða útgerðarstöðum?
4. Hvaða verðmæti var um að ræða í hverju tilviki fyrir sig?

Skriflegt svar óskast.


